

WCG DIAMOND จัดประมูลเพชรการกุศล ทุกวันเสาร์ เริ่มต้น 9 บาทนํารายได้ช่วยสังคม



WCG DIAMOND จัดประมูลเพชรการกุศล ทุกวันเสาร์ เริ่มต้น 9 บาทนํารายได้ช่วยสังคม

ด๊บบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด จัดประมูลเพชรการกุศลออนไลน์ทุกเดือน เปิดราคาประมูลเริ่มต้นที่ 9 บาท ผ่านทางเพจ“ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND” รายได้ทั้งหมดจากการประมูลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือสังคม ผ่านองค์กรการกุศลหรือมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ

นางศุภาภรณ์ ปรีชาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ด๊บบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลลีแบรนด์ WCG DIAMOND เปิดเผยว่าบริษัทเตรียมจัดโครงการช่วยเหลือสังคมด้วยการจัดประมูลเพชรออนไลน์การกุศล ผ่านเพจ “ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND” ทุกวันเสาร์ตลอดปี 2561 นี้ เพื่อนํารายได้ทั้งหมดจากการประมูลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือสังคม ผ่านองค์กรการกุศลหรือมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ โดยการประมูลในแต่ละครั้งจะเป็นการประมูลเครื่องประดับเพชรที่มีมูลค่าสูงซึ่งจะเปิดการประมูลในราคาเริ่มต้นเพียงชิ้นละ 9 บาทเท่านั้น ผู้ประมูลได้จะเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรการกุศลหรือมูลนิธิที่เราจะช่วยเหลือด้วยตนเองโดยตรง และทางบริษัทจะทำการจัดส่งเครื่องประดับที่ประมูลไปให้กับผู้ประมูลได้

นางศุภาภรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจัดประมูลเพชรออนไลน์การกุศลดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นตามแนวคิดทำธุรกิจเพื่อสังคม เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่ากำไรที่ได้มาจากการดำเนินธุรกิจมาจากสองส่วนคือจากตัวเงินและความสุขของคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของบริษัท ตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าของบริษัท รวมถึงสังคมรอบด้าน ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมการประมูลเพชรการกุศลผ่านออนไลน์อยู่หลายครั้งและได้สมทบทุนช่วยเหลือให้องค์กรการกุศลและมูลนิธิต่าง ๆ หลายแห่ง อาทิ มูลนิธิยุวพัฒน์, มูลนิธิรามาริบัติ, มูลนิธิธรรมิกชน, บ้านเด็กอ่อนพญาไท และสมทบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนตามโรงเรียนต่างจังหวัดเป็นต้นสำหรับผู้สนใจร่วมทำบุญผ่านกิจกรรมประมูลเพชรการกุศลในทุกเดือนดังกล่าวนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ “ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND”

สำหรับผู้สนใจชมสินค้าหรือลงทุนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wcgdiamond.com สัมผัสตัวแทนจำหน่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-758-7745, 085-936-7855

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท พีอาร์บูม จำกัด โทร 087-055-2756 คุณบัญญัติ โทร.0

81-438-7353 คุณมนัสวิน